

# CUỘC CHIẾN CỦA UKRAINE – TẠI SAO?

**COSMIC AGENCY - Gosia**

**Ngày 27 tháng 2, 2022**

**Swaruu X (Athena)** : Tất cả đều là vở kịch được dàn dựng từ cấp độ của những kẻ kiểm soát. Tất cả làm tăng thêm sự bối rối kèm theo nhiều lý do khác nhau, không bao giờ có 1 lý do duy nhất khiến bạn tin tưởng.

Mục đích thực sự là gia tăng thêm sự căng thẳng, đánh lạc hướng và gây phiền nhiễu người dân trong khu vực bằng cách tạo ra thêm nhiều người tị nạn hơn và gây ra thêm nhiều nỗi đau cho dân thường.

Mặc dù mọi thứ không bao giờ đơn giản, và tồn tại nhiều lý do, nhưng tất cả những điều này có thể được tránh khỏi chỉ khi những kẻ kiểm soát muốn. Tuy nhiên, những gì mà họ mong muốn chính là khai thác triệt để con người ở mọi cấp độ có thể bằng cách lạm dụng nguồn sinh lực và động lực của họ để sinh tồn và vượt qua nghịch cảnh. Bởi vì sự thật là những kẻ kiểm soát điều khiển tất cả mọi bên và chỉ di chuyển các quân cờ và vai trò bên trong một trò chơi bệnh hoạn khổng lồ được thiết kế để tạo ra một kiểu trải nghiệm cuộc sống cụ thể trên Trái Đất.

Nhưng kịch bản rất phức tạp và mọi thứ đang xảy ra hoàn toàn không phải là tin tức thực sự. Mọi thứ cũng bị kiểm duyệt, vì vậy phương Tây kiểm soát vấn đề tường thuật thông tin, đây là điều được nhận định theo quan điểm chính trị của Trái Đất.

Trong vô số những điều quan trọng đối với cuộc chiến này mà công chúng phương Tây không được biết đến đó là, một trong những mục tiêu của cuộc xâm lược là để giành quyền kiểm soát cơ sở hạt nhân Chernobyl, khi bức xạ tiếp tục rò rỉ ra ngoài do các bồn chứa của lò phản ứng bị nứt. Vết nứt này đã trở nên tồi tệ hơn trong những tháng gần đây mà không ai nói về nó.

Ngoài ra còn có một yếu tố rất mạnh mẽ về những lợi ích thống trị của những kẻ không-phải-là-con-người (non human) trong khu vực này. Bởi vì gen di truyền của người Ukraine, phần lớn người Slavic có nguồn gốc từ bên ngoài Trái Đất. Có rất ít nơi trên Trái Đất mà ta có thể phân biệt được “ET” (người ngoại tinh) vì nhiều lý do, và Ukraine là một trong số đó. Những gì mà kẻ kiểm soát muốn chính là tận dụng được nguồn sức mạnh sáng tạo nội tại và tinh thần của chủng tộc Slavic ở Ukraine.

Ngoài ra cũng có yếu tố về sự tồn tại của các căn cứ quân sự ngầm (DUMB) và nhu cầu của cả 2 bên Nga và NATO, để thống trị khu vực bởi vì những căn cứ quân sự ngầm này có liên thông tới Busegi, Giza và toàn bộ những nơi khác trên thế giới.

Hơn thế nữa, Ukraine nằm trên các đường khí mạch quan trọng khiến nó trở thành một điểm và nút thắt năng lượng trên mặt đất, từ đó năng lượng tản ra khắp nơi, năng lượng được sản sinh từ đó. Và khi chiến tranh diễn ra, họ biến nó thành tiêu cực.

Nhưng ở đây điểm quan trọng chính là con người Ukraine. Những gì kẻ kiểm soát muốn chính là dân số đó. Những gì họ tạo ra so với các quần thể dân số khác. Điều này có nhiều cấp độ. Vì vậy, những gì kẻ kiểm soát muốn là nhắm vào linh hồn của người Ukraine.

Vì vậy sự lộn xộn cũng xảy ra ở cảnh giới phi vật lý, chính vì lý do này. Tất cả các cuộc chiến tranh được cho là chỉ vì lý do kinh tế và những lý do chiến lược mà biến thành lợi ích kinh tế. Sự thật là cơ

sở thực sự của tất cả những cuộc chiến lớn đều chính là vì dân số. Kiểm soát, tiêu diệt, tàn phá, đẩy họ vào tuyệt vọng. Cài đặt lại kí ức.

Đẩy Ukraine vào sự tuyệt vọng và điều đó sẽ kéo phần còn lại của thế giới đi theo, vấn đề này còn được nhấn mạnh hơn bởi vì Ukraine nằm trên đường khí mạch của hành tinh, và bởi vì người Slavic rất mạnh mẽ trong khả năng sáng tạo của họ, là một trong những chủng tộc mạnh nhất, cho dù chính bản thân họ có biết đến điều này hay không, cho dù trông họ có vẻ ngoài ma trận hay không.

Nhưng tôi nhấn mạnh rằng, khi nhìn từ trên xuống thì cuộc xung đột này là một sự phân tâm. Rằng cuộc chiến này dù quy mô đến đâu hoặc tốn kém đến đâu, nó vẫn chỉ là một sự đánh lạc hướng. Những người có thể tài trợ cho đại dịch ở cấp độ toàn cầu đó, thậm chí còn có thể dễ dàng tạo ra một cuộc chiến để đánh lạc hướng dân chúng, khiến họ sợ hãi, để họ không còn tiếp tục phản đối đại dịch, đó là lý do vì sao họ sử dụng những tin tức giả mạo để làm cho cuộc xung đột trông có vẻ dữ dội hơn.

Tôi hiểu rằng khó có thể thấy hoặc sẽ không thể tin được rằng một cuộc chiến tranh ở cấp độ đó, thật sự tốn kém khi khơi mào lại chỉ là một màn đánh lừa trợ giúp cho đại dịch. Bản thân con người không thể nhìn thấy nó, bởi vì họ không thấy được sự liên kết, họ thấy mọi thứ tách biệt trong khi không phải vậy. Chi phí của một cú lừa không hề là một vấn đề bởi vì ở cấp độ những kẻ kiểm soát cao hơn thì không có đồng tiền nào được sử dụng cả. Trong khi đó, các thực thể ở tầng thức thấp hơn ăn theo dòng năng lượng tươi mới được tạo ra bởi sự chú ý sáng tạo dựa trên nỗi sợ hãi và đau khổ đến từ số đông nhân loại.

Những gì họ muốn là tạo ra sự hỗn loạn, các vấn đề kinh tế và sự thiếu hụt của tất cả những mặt hàng cơ bản, để mọi người nói về điều này, nói về chiến tranh chứ không phải những phản ứng của việc tiêm chủng. Nó chính xác là một phần của cùng một thứ, cùng một hệ thống và cùng một âm mưu. Chúng là tất cả các cấp độ của cùng một trò chơi biến thái.

Đừng để bị lừa.